

Số /BC-SCT

Bắc Giang, ngày tháng 10 năm 2020

## BÁO CÁO

### Thực hiện các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII

Thực hiện Công văn 398/HĐND-TH ngày 24/7/2020 về việc đôn đốc thực hiện các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII và Công văn số 420/HĐND-TH ngày 29/7/2020 của HĐND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp nêu tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII. Sở Công Thương báo cáo kết quả thực hiện các nội dung như sau:

#### 1. Kết quả thực hiện các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII (Công văn số 420/HĐND-TH ngày 29/7/2020)

*Nội dung: Hiện nay, nhu cầu sử dụng điện nông thôn trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng cao, nhưng hạ tầng lưới điện tại một số khu vực không đáp ứng được nhu cầu, chất lượng điện áp thấp (trong đó tại Tân Yên có các xã: Quang Tiến, Phúc Sơn, Quế Nham, Liên Sơn, ...)*

Giám đốc Sở Công Thương đã trả lời bằng văn bản tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII (Công văn số 712/SCT-VP, ngày 06/7/2020), trong đó đã nêu nguyên nhân, trách nhiệm và 04 giải pháp. Đến nay, cơ bản các giải pháp đã và đang được Sở Công Thương và Công ty Điện lực Bắc Giang triển khai thực hiện. Cùng với đó, Sở đang tập trung tham mưu và thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp nhằm giải quyết hiệu quả tình trạng trên, đó là:

*Thứ nhất*, trong tháng 8 năm 2020, Sở Công Thương đã báo cáo Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cho ý kiến về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang, tháng 9/2020 tích hợp trong Quy hoạch tỉnh. Theo đó, tới năm 2030 sẽ thực hiện đầu tư xây dựng 34 trạm biến áp 110kV với tổng công suất 3.840MVA, trong đó số trạm biến áp cấp điện cho khu vực dân sinh là 16 TBA, với công suất 1.573MVA.

Sở Công Thương đã gửi hồ sơ, phương án phát triển điện lực tích hợp trong Quy hoạch tỉnh xin ý kiến Công ty Điện lực Bắc Giang - Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc; hiện đang gửi hồ sơ Quy hoạch tỉnh gửi Bộ Công Thương xin ý kiến (Công văn số 285/UBND-TH ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang). Báo cáo UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc để đẩy nhanh tình hình thực hiện các dự án lưới điện trên địa bàn và dự kiến kế hoạch triển khai trong thời gian tới.

*Thứ hai, chỉ đạo Công ty Điện lực Bắc Giang tiếp tục thực hiện đầu tư, cải tạo lưới điện, tập trung vào các dự án lớn (trong đó Đường dây và trạm biến áp 110kV Tân Yên 40MVA, đồng bộ với trạm 110kV là xây dựng mới và cải tạo các đường dây trung áp trên địa bàn huyện Tân Yên, dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2020. Khi đó sẽ giảm được bán kính cấp điện, do đó sẽ giảm được sự cố, cải thiện tốt hơn chất lượng điện của huyện Tân Yên).*

Sở Công Thương thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư và chính quyền địa phương trong triển khai dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Tân Yên, đến 30/9/2020, đã hoàn thành cơ bản công việc xây lắp TBA 110kV Tân Yên, khối lượng đường dây đấu nối đạt 90%, dự kiến đóng điện trong quý IV năm 2020.

*Thứ ba, chỉ đạo các HTX dịch vụ điện trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường đầu tư cải tạo lưới điện nhằm đảm bảo chất lượng điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.*

Đã tổ chức kiểm tra, thanh tra, làm việc về tình hình hoạt động điện lực và đầu tư cải tạo lưới điện của các HTX dịch vụ điện trên địa bàn, yêu cầu các HTX tăng cường đầu tư cải tạo lưới điện, nâng cao chất lượng điện cụ thể: HTX Cao Xá đường dây 0,4kV với giá trị trên 1 tỷ VNĐ; HTX Nhã Nam tổng mức đầu tư cải tạo dự kiến 300 triệu VNĐ; HTX Liên Sơn tổng mức đầu tư cải tạo dự kiến 100 triệu VNĐ; HTX Ngọc Lý tổng mức đầu tư cải tạo dự kiến 100 triệu VNĐ.

Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo đầu tư xây dựng dự án cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013-2020, trong năm 2020 dự kiến đầu tư xây dựng cải tạo lưới điện cho 04 xã Cao Xá, Ngọc Lý, Lam Cốt, Nhã Nam với tổng mức đầu tư 36,15 tỷ đồng.

Thứ tư, báo cáo UBND tỉnh đăng ký với Bộ Công Thương tham gia Chương trình “Chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam - EU” giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu cải tạo lưới điện cho 644 thôn, bản của 153 xã thuộc 10 huyện, thành phố.

Đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn số 181/UBND-CN ngày Nam –EU” với tổng số thôn bản tham gia là 644 thôn bản của 153 xã thuộc 10 huyện, thành phố, số hộ hưởng lợi là 78.317 hộ, tổng mức đầu tư dự kiến là 1.174 tỷ đồng (Suất đầu tư 15 triệu / hộ gia đình).

## **2. Kết quả thực hiện các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII (Công văn 398/HĐND-TH ngày 24/7/2020)**

### **2.1. Đối với 04 Chợ tại huyện Lục Nam**

- Đối với Chợ Thanh Xuân, chợ Đồi Ngô: UBND thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam đã triển khai và yêu cầu toàn bộ hộ kinh doanh đang thuê ki ốt viết bản cam kết đến hết thời hạn thuê không để xảy ra hỏa hoạn, ô nhiễm môi trường; không để thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm lưu thông trong

chợ; thực hiện nghiêm túc nội quy chợ, các quy định về an ninh trật tự, đặc biệt không phát sinh thêm những sai phạm mới.

- *Đối với Chợ Bảo Đài:* Do các hộ kinh doanh còn thời hạn hợp đồng giao thầu, UBND xã Bảo Đài, huyện Lục Nam có văn bản thông báo đến tất cả các hộ kinh doanh sau khi hết thời gian hợp đồng sẽ không gia hạn, thực hiện thanh lý hợp đồng; tiến hành rà soát, lập hồ sơ xin điều chỉnh quy hoạch, chuyển mục đích sang đất giao thông và đất ở.

- *Đối với Chợ Đồng Đình:* Đối với các ki ốt giáp đường giao thông, UBND huyện Lục Nam đang tiến hành lập hồ sơ đề nghị xin điều chỉnh, chuyển mục đích sang đất ở để tăng thu ngân sách; đối với các ki ốt trong chợ, UBND huyện chỉ đạo UBND xã Bình Sơn thực hiện thu hồi, tháo dỡ khi hết thời hạn giao thầu.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố để giám sát, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp nêu trên.

## **2.2. Đối với Chợ khu dân cư số 3, thành phố Bắc Giang**

Sở Công Thương đã phối hợp với UBND thành phố chỉ đạo Công ty cổ phần đầu tư 379 tiến hành triển khai ký cam kết với các hộ kinh doanh về việc sử dụng ki ốt, điểm kinh doanh đúng mục đích, không sử dụng điểm kinh doanh gắn với mục đích vừa kinh doanh vừa để ở.

## **2.3. Đối với 02 Trung tâm thương mại (TTTM) đầu tư xây dựng chậm tiến độ**

- *Đối với TTTM Trung Tín:*

Dự án “Trung tâm thương mại và Dịch vụ khách sạn” của Công ty cổ phần Trung Tín tại đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang: Hiện nay, hạng mục TTTM đã đi vào hoạt động; tuy nhiên không đủ tiêu chuẩn về diện tích kinh doanh theo quy định tại Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/9/2004 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) về việc ban hành Quy chế siêu thị, trung tâm thương mại; hạng mục tòa nhà khách sạn, hiện đã xây dựng xong phần thô, đang hoàn thiện kiến trúc và nội thất.

Ngày 28/8/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh có Công văn số 2145/SKHĐT-KTĐT yêu cầu Công ty cổ phần Trung Tín có hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, trong đó điều chỉnh không thực hiện mục tiêu trung tâm thương mại do không đáp ứng quy định tại Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM của Bộ Thương mại.

Hiện nay Công ty cổ phần Trung Tín đang tiến hành các thủ tục, hồ sơ điều chỉnh dự án theo quy định. Sở Công Thương đang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan để hướng dẫn, giám sát việc thực hiện của doanh nghiệp theo quy định.

- Đối với TTTM Thị trấn Vôi:

Công ty Cổ phần Tập đoàn HDB đã có hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án “Trung tâm thương mại thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, trong đó có nội dung điều chỉnh quy mô giai đoạn 2 của dự án, theo hướng: không xây dựng tiếp 3 tầng của tòa nhà Trung tâm thương mại thuộc giai đoạn 1 (đã xây dựng 2 tầng); tiến hành xây dựng thêm tòa nhà Trung tâm thương mại thứ 2 (04 tầng) trên phần diện tích đất chưa xây dựng thuộc giai đoạn 2, diện tích xây dựng khoảng 1.473m<sup>2</sup> (khoảng 5.892m<sup>2</sup> diện tích sàn).

Sau khi nghiên cứu hồ sơ dự án, Sở Công Thương đã có Công văn số 816/SCT-QLTM ngày 28/7/2020, trong đó không đồng ý chủ trương điều chỉnh quy mô và tiến độ thực hiện dự án Trung tâm thương mại thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang của Công ty cổ phần Tập đoàn HDB.

Ngày 08/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có Văn bản số 4502/UBND-ĐT, trong đó kết luận: Không chấp thuận đề nghị điều chỉnh dự án “Trung tâm thương mại thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang”; yêu cầu Công ty cổ phần tập đoàn HDB thực hiện điều chỉnh giảm diện tích đất thực hiện dự án đối với phần đất chưa xây dựng công trình của giai đoạn 2 và có trách nhiệm đôn đốc, yêu cầu các hộ kinh doanh thuê lại mặt bằng của dự án thực hiện theo đúng mục tiêu dự án được chấp thuận (*chỉ thực hiện kinh doanh thương mại, không dùng để ở*); kết quả gửi sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/10/2020. Đồng thời, giao UBND huyện Lạng Giang đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện các hạng mục đã đầu tư xây dựng theo đúng Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp; giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu thu hồi diện tích đất chưa đầu tư của dự án.

Sở Công Thương đang phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện Lạng Giang và Công ty cổ phần Tập đoàn HDB triển khai thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh.

### **3. Kết quả thực hiện các giải pháp nêu tại kỳ họp thứ X, HĐND tỉnh khóa XVIII về tình trạng hàng hóa không rõ nguồn gốc, kém chất lượng**

#### **3.1. Công tác thông tin, tuyên truyền**

Sau kỳ họp thứ 10, Sở Công Thương đã phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh tham mưu Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (BCĐ 389 tỉnh) có Công văn chỉ đạo các cơ quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cách nhận biết hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; kết quả trong quý III năm 2020: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã đăng tải 50 tin, bài phóng sự; Báo Bắc Giang đã đăng tải 250 tin, bài, ảnh, clip trên báo giấy và báo điện tử; Cổng Thông tin điện tử của Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh đã đăng tải được 80 tin, bài, hình ảnh, clip. Qua đó đã góp phần từng bước tạo sự chuyển

biển về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và người dân về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; từ đó có ý thức phát hiện, phòng tránh hoặc cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Đồng thời, thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã tuyên truyền, vận động 1.539 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh ký cam kết chấp hành nghiêm pháp luật trong kinh doanh thương mại, trong đó có nội dung không sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

### ***3.2. Về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường***

Sở Công Thương đã phối hợp với các ngành chức năng thuộc BCD 389 tỉnh và Ban chỉ đạo 389 các huyện, thành phố đã đẩy mạnh công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng kém chất lượng...; đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm. Kết quả, trong quý III/2020, các ngành chức năng của tỉnh thực hiện 1.025 vụ, phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 642 vụ, 687 đối tượng vi phạm; trong đó có 45 vụ về hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tổng số tiền thu phạt là 824 triệu đồng. Đồng thời, Sở Công Thương đã chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc, Phòng Kinh tế/Kinh tế - hạ tầng các huyện, thành phố thông báo kịp thời thông tin tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn trên địa bàn tỉnh để người tiêu dùng có thêm thông tin khi lựa chọn sản phẩm trong bối cảnh đại dịch Covid đang có diễn biến phức tạp.

Trên đây là báo cáo của Sở Công Thương về kết quả thực hiện các giải pháp nêu tại kỳ họp thứ 4, thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVIII, trân trọng báo cáo HĐND tỉnh./.

#### ***Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- anhnv@bacgiang.gov.vn;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, P.QLNL, QLTM, VP (Hào).

**GIÁM ĐỐC**

**Trần Quang Tấn**